



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช.

1205



www.nacc.go.th

ป.ป.ช. จัดกิจกรรม อาสาต้านโกง ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแส ในกลุ่มเครือข่ายภาครัฐ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนต่อต้านคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแส (อาสาต้านโกง) ในกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ WE STRONG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 33 และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ปลูกฝังทัศนคติ และสร้างค่านิยมในกลุ่มเครือข่ายภาครัฐให้มีความตระหนักในปัญหาการทุจริต พร้อมช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่องการทุจริต และแจ้งเบาะแส รวมถึงขับเคลื่อนและพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกในการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ โดยมี นางวิดา ต้นบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภายในกิจกรรมมีการอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทขององค์กรภาครัฐ ในการจัดทำแผนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส และการใช้ WE STRONG เป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส” โดย นายสุริยะ หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณัฐภัทร เนียวกุล ผู้แทนบริษัท แชนด์ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด (HAND) นายภาธร สันติวงษ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายอภิรักษ์ ศิวโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม 3 นายเสถียรนันท์ ซ่อฟ้า เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีการแบ่งกลุ่มการอภิปรายในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อต้านคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแส นำไปสู่การปฏิบัติ”

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันนำเสนอเพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำเป็นแผนงานต่อไป

“ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สำนักงาน ป.ป.ช.



Office of the National Anti – Corruption Commission
361 Nonthaburi Rd., Tha-sai District, Amphur Muang, Nonthaburi 11000, Thailand
Nacc Hotline 1205

Website



Facebook

